

<b>คุณสมบัติ</b>	<p>: กิโนอร์ เบอร์ 43 เป็นกิโนอร์คุณภาพสูง ใช้สำหรับผสมเจือจางในสีโพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน (ที่ผสมส่วน เอ และ บี เข้ากันดีแล้ว) เพื่อปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะ เพิ่มความเงางองสี ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบและทาได้สิ้นเปลือง</p> <p>: เป็นกิโนอร์ที่เหมาะสมสำหรับผสมเจือจางในสี ทีโอเอ เอฟวีการ์ด ท็อปการ์ดและสีโพลียูรีเทน 2 ส่วน</p>
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<p><b>ประเภทของสี</b> : กิโนอร์</p> <p><b>ชนิดสี</b> : สีไม่มีสี</p> <p><b>ความถ่วงจำเพาะ</b> : <math>0.8 \pm 0.02</math></p> <p><b>จุดควบไ</b> : 26 องศาเซลเซียส</p>
<b>การเก็บรักษา</b>	<p><b>สภาวะการเก็บรักษา</b> : สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป</p> <p><b>อายุผลิตภัณฑ์</b> : 60 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 °C</p> <p>: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป</p> <p><b>ขนาดบรรจุ</b> : 1 แกลลอน และ ¼ แกลลอน</p> <p><b>คำเตือน</b> : อย่าปล่อยให้วัสดุแข็งตัวหรือไหม้ ควรใช้ในที่ซึ่งมีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดกลิ่นหรือละอองสีฟุ้ง ไม่ควรให้ถูกผิวหนัง ระวังอย่าให้กิโนอร์เข้าปากและห้ามดื่มเป็นอันตราย ปิดฝากระป๋องให้แน่นหลังการใช้กิโนอร์ทุกครั้ง</p> <p><b>การปฐมพยาบาล</b> : กรณีกิโนอร์ถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ถ้าเข้าตารีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาที ปรึกษาแพทย์ ถ้ามีอาการไม่สบายระหว่างพ่นสีให้ย้ายผู้ป่วยสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้ารับประทานเข้าไป ต้องรีบนำส่งแพทย์ ห้ามทำให้อาเจียน</p>
<b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่อ่อนๆ หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)</p>
<b>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</b>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>